

# เวียดนาม เพิ่มเที่ยวบินพิเศษ 500 เที่ยวบิน ในเส้นทางสำคัญจากโฮจิมินห์ ซิตี้และฮานอย

(โฮจิมินห์ ซิตี้, 11 มิถุนายน 2558) – เวียดนาม เพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางเมืองไฮฟอง, ดานังและนาตรัง (นาตราง) ไปยังเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้และเมืองฮานอย รวมถึงเส้นทางระหว่างเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ – เมืองฮานอย เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นในเวียดนาม

โดยเวียดนามจะทำการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินพิเศษทั้งหมด 500 เที่ยวบิน ซึ่งเท่ากับจำนวนที่นั่งที่มีเพิ่มมากขึ้นถึง 90,000 ที่นั่งในตารางการบินตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป ซึ่งได้ปรับเพิ่มเที่ยวบินพิเศษเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้แก่ เส้นทางไป-กลับจากเมืองฮานอย – เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ จำนวน 20 เที่ยวบิน, เมืองฮานอย – เมืองดานัง จำนวน 12 เที่ยวบิน และเมืองฮานอย – เมืองนาตรัง (นาตราง) จำนวน 5 เที่ยวบิน สามารถเดินทางได้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้ยังมี เส้นทางไป-กลับเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ – เมืองไฮฟอง จะเพิ่มจำนวน 5 เที่ยวบิน สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในปีที่ผ่านมา เวียดนาม ถือเป็นสายการบินที่มีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดของเวียดนาม โดยมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 1,500 เที่ยวบิน เทียบเท่ากับ 270,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดฤดูร้อน

มร.เดสมอนด์ ลิน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเวียดนาม กล่าวว่า “เวียดนาม พบว่ามีความต้องการของผู้โดยสารจำนวนมากต่อการเดินทางจากเมืองฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ไปยังเมืองนาตรัง (นาตราง), ดานังและไฮฟอง สังเกตจากช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากที่พลาดการเดินทางด้วยสายการบินเวียดนาม เพราะจำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเดินทาง, นักธุรกิจ, นักเรียนและนักท่องเที่ยว

ดังนั้น ทางเวียดนามต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารด้วยการเพิ่มจำนวนที่นั่งให้มากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารราคาถูก โปรโมชั่นที่มีอย่างต่อเนื่อง ระดับชั้นของตัวที่นั่งที่มีความหลากหลายและตารางการเดินทางที่เหมาะสม สำหรับผู้โดยสารของเวียดนามจะได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก ปลอดภัยด้วยเครื่องบินลำใหม่ ตลอดจนการบริการที่ดีเยี่ยมจากลูกเรือรวมถึงมื้ออาหารที่แสนอร่อยไปพร้อมๆ กับการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ”

ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งและซื้อตั๋วได้ที่ [www.vietjetair.com](http://www.vietjetair.com) รวมถึงสมาร์ทโฟน

[www.facebook.com/vietjetvietnam](http://www.facebook.com/vietjetvietnam) (เลือกจองตั๋ว) และสำนักงานตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของเวียดนามทุกสาขา พร้อมกันนี้ ทางเวียดนาม ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ “It’s time to Vietjet” ตั๋วราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 0 บาท เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วตั้งแต่วันที่ – 25 มิถุนายน 2558 ในช่วงเวลา 12.00 – 14.00 น.เท่านั้น (เวลาเวียดนาม) ทุกวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินงานด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 24 ลำ ให้บริการทั้งหมด 150 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันสายการบินเวียดนามเปิดให้บริการ 30 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย เกาหลีใต้ ไต้หวันและกัมพูชา ด้วยจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 12 ล้านคนภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี

ทั้งนี้ เวียดนามพร้อมที่จะเดินทางตามแผนการขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงยุโรป ด้วยการเดินทางเซ็นต์สัญญาซื้อขายเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยกับผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้วย